

บันทึกการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	
2	นายฐานะ พัฒวัลย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	
3	นายประมวล ประสมศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	
4	นายสมบูรณ์ ฉับประภา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	
2	นางสาวกนกอร แสนอุบล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ	
3	นางธาริณี เรไร	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	
4	นายฤทธิโชค วรรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
5	นายคมสัน เจริญผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
6	นายกิตติ หมื่นทอง	นักวิชาการศึกษา	
7	นางสาวสายฝน แสงภักดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
8	จำลองโทสุภฤษฐ์ ชาวโพธิ์สระ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
9	นายธีรฉัตร ยุตรินทร์	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	
10	นายปรีชา นารีนุช	นายช่างไฟฟ้า	
11	นางสาวจิตรพัชร ทวีทรัพย์	นักวิชาการศึกษา (ลจ.)	
12	นางมะลิวัลย์ สุวรรณศรี	ครู	
13	นางวิจิตร ทาพลงาม	ครู	

14	นางมนเทียร	รุ่งแสง	ครู	
15	นางสาวศศิگانต์	ติสองเมือง	ครู	
16	นางอินทิพร	ศรีอ่อน	ครู	
17	นางดวงเดือน	เคียวหอคำ	ครู	
18	นางทิวาพร	ธนะภูมิชัย	ครู	

รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นางแสงดาว ศรีฐาน	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	
2	นางสาวกานดากร เรืองฤทธา	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	
3	นายธนกฤต ฤทธิจรรจา	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	
4	นางชนิษฐา หาญชัชชยา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
5	นายสมควร มาลัย	ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา	
6	นางสาววนิชชา ทิพย์โชติ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	
7	นายศราวุฒิ แสงส่อง	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	
8	นางรุ่งลัดดา คำโสภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
9	นายวิบูลย์ ฤทธิราช	พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	
10	นางสาวลำไย จันทร์ใส	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)	
11	นายก้องเกียรติ เอื้อศิลป์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
12	นางสาวประวีณา เริ่มศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	
13	นางสาวอมลธีรา ศรีระกิจ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)	
14	นางสาวนุชรินทร์ ฤทธิจรรจา	ผู้ดูแลเด็ก	
15	นายณัฐพงษ์ สกฤตศรี	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
16	นายภูมิชัย สิงห์หุ่ย	พนักงานผลิตน้ำประปา	
17	นายสุวิกรม ศรีวะสุทธิ	ผู้ช่วยช่างโยธา	
18	นางสาววนิดา ชานันโท	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
19	นางสาวรุ่งนภา ดำแดง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)	
20	นายทวีป คำคุณ	พนักงานขับรถตู้	

21	นายบัวทอง	ผันผ่วน	พนักงานขับรถอเนกประสงค์	
22	นายนิรันต์	สังกา	พนักงานดับเพลิง	
23	นางสาวภณิดา	พวงสมบัติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองส่งเสริม การเกษตร)	
24	นางชัยเงิน	อินทร์อุดม	ผู้ดูแลเด็ก	

รายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นางณัฐริกา ชวนอาจ	คณงานทั่วไป	
2	นางสาวกัญญาปุรสกร แก้วเกิดมี	คณงานทั่วไป	
3	นางสาวณัฐนันท์ รุ่งแสง	คณงานทั่วไป	
4	นางสาววันเพ็ญ แก้วเกิดมี	คณงานทั่วไป	
5	นายพงษ์พัฒน์ ศรีบรรทม	คณงานทั่วไป	
6	นายปพนธีร์ โนนศรีราช	พนักงานดับเพลิง	
7	นายเทียนชัย พิมสะกะ	คณงานทั่วไป	
8	นายสุระพงศ์ ศรีพระนัส	พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	
9	นางสาวอำพร ราชอาณาจักร	คณงานทั่วไป	
10	นางสาวนิตยา รอบรู้	คณงานทั่วไป	
11	นายบัญญัติ ระมัน	นักการภารโรง	
12	นางสาวเวนิกา ศรีจันทร์	ผู้ดูแลเด็ก	
13	นางสาวมินตรา โคตรปัญญา	ผู้ดูแลเด็ก	
14	นางสาววิไล พุทธบูรณ์	ผู้ดูแลเด็ก	
15	นางสาวเสาวนีย์ สีตมาตย์	ผู้ดูแลเด็ก	
16	นางสาวพนิดา ขุนทา	ผู้ดูแลเด็ก	
17	นางสาวจามจรี โคนสวะ	ผู้ดูแลเด็ก	
18	นางสาวกุลณัฐ รอบรู้	ผู้ดูแลเด็ก	

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ

นายก อบต.คำเลาะ

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ

นายก อบต.คำเลาะ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ

นายก อบต.คำเลาะ

- เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA ได้ชี้แจง

นายคมสัน เจริญผล

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.เรา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุกปี เป็นตัวชี้วัดในแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราได้ประเมินจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผลการประเมิน อบต.คำเลาะ ได้ คะแนนในภาพรวม ๖๘.๑๖ คะแนน ลำดับที่ ๕๐ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ผ่าน ๘๕ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เราจะต้องผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน ให้ได้ พวกเราต้องช่วยกัน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จะอยู่ในแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่เราได้ตอบแบบสอบถามในแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) จากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก เช่น เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการใช้งบประมาณ ความเสี่ยงน้อย เช่น การปฏิบัติหน้าที่ วันนี้มีการประชุมประจำเดือน จึงขอสร้างความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุกคน ได้รับทราบ

๑. เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อบต.คำเลาะ เราได้มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนกลาง ไปแล้ว รวมทั้งแนวทางการยืมทรัพย์สินครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนต่างๆ แต่ที่ผ่านมาพวกเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจไม่มีใครคอยควบคุมตรวจสอบ จึงไม่ค่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด นับแต่บัดนี้ไปขอให้พวกเราได้ทำความเข้าใจในการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะสำเนาประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการใช้รถการยืมครุภัณฑ์วัสดุคงทนต่างๆ ให้ทุกกองทราบ

๒. การใช้งบประมาณ ทุกวันนี้การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดการทุจริตก็น้อย แต่ก็มีความเสี่ยง

อยู่มากที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

๓. การปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การที่จะมีการเรียกรับเงิน ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต คงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น โอกาสเกิดการทุจริตมีน้อย ขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ไม่เรียกรับ เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อราชการ

หากเราทุกคนให้ความร่วมมือ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกำหนด โอกาสที่จะเกิดการทุจริตใน อบต.คำเลาะ ก็จะน้อยมากหรือไม่มีเลย

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ
นายก อบต.คำเลาะ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องการปฏิบัติงานอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) กานดากร เรืองฤทธาทร ผู้จัดรายงานการประชุม
(น.ส.กานดากร เรืองฤทธาทร)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) คมสัน เจริญผล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายคมสัน เจริญผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ภาพการประชุมประจำเดือนในการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำละอะ



